

Phát động cảnh báo về Corona tại Fukuoka

Công bố ngày 28 tháng 7 năm 2021 (thứ Tư)

Hôm nay, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Corona chủng mới của tỉnh đã quyết định phát động “Cảnh báo về Corona tại Fukuoka” và đưa ra những việc yêu cầu thực hiện đối với người dân cũng như các đơn vị kinh doanh.

Ngày 15 tháng 7 (thứ Năm), chúng tôi đã xem xét lại “Cảnh báo về Corona tại Fukuoka”, và theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh cũng như hệ thống chăm sóc y tế. Sau khi tiến hành xem xét rõ ràng tình hình hiện tại dựa trên 3 chỉ tiêu của “Cảnh báo về Corona tại Fukuoka”, chúng tôi thấy rằng:

Biến động trung bình về số ca dương tính trong 7 ngày có xu hướng tiếp tục tăng lên, trong khi đó thì từ sau ngày 22 tháng 7 (thứ Năm), biến động trung bình trong 3 ngày đã vượt quá mức tiêu chuẩn để phát động cảnh báo (100 người), và tại thời điểm ngày 27 tháng 7 (thứ Ba) đã tăng lên 190 người.

- ① Tỷ lệ sử dụng giường bệnh từ sau ngày 24 tháng 7 (thứ Bảy) đã vượt quá mức tiêu chuẩn (15%), và tại thời điểm ngày 27 tháng 7 (thứ Ba) là 15,7%.
- ② Tại thời điểm ngày 26 tháng 7 (thứ Hai), tỷ lệ sử dụng giường bệnh cho các ca bệnh nặng là 4,4% so với mức tiêu chuẩn (10%).

Như vậy, chúng ta thấy rằng trừ tỷ lệ sử dụng giường bệnh cho các bệnh nặng thì 2 chỉ tiêu đã vượt qua mức tiêu chuẩn.

Hơn nữa,

- Việc tiêm chủng vắc xin cho người từ 64 tuổi trở xuống mới được bắt đầu, chúng tôi thấy lo ngại về việc số ca dương tính mới sẽ tiếp tục tăng lên nhiều, cũng như các ca bệnh bị chuyển biến nặng.
- Tỷ lệ dương tính với chủng Delta vào đầu tháng 7 là 16,4%, gần đây tỷ lệ này đã tăng lên đến 31,2%.
- Số người đến tỉnh chúng ta từ những nơi mà dịch bệnh đang lây lan nhanh chóng là thủ đô hay khu vực Kansai đang tăng lên.
- Vào những thời gian như kỳ nghỉ hè, nghỉ lễ Obon, số người đi lại sẽ tăng lên.

Vì những lý do như trên, nếu xu hướng như hiện nay cứ tiếp tục thì chúng tôi lo ngại rằng dịch bệnh sẽ lây lan hơn cả làn sóng thứ 4, và gánh nặng cho hệ thống chăm sóc y tế sẽ gia tăng nhanh chóng.

Cảnh báo về Corona tại Fukuoka

 **Phát động** 

Chúng tôi sẽ lại đưa ra các biện pháp nghiêm khắc hơn nữa cho người dân và các đơn vị kinh doanh về việc hạn chế ra ngoài hay rút ngắn thời gian mở cửa. Rất mong nhận được sự cảm thông và hợp tác của mọi người.

[Yêu cầu đối với người dân]

Yêu cầu đối với người dân

Đặc biệt triệt để
thực hiện sau 21 giờ

Hạn chế ra ngoài
khi không cần thiết và
không khẩn cấp bao



Thời gian từ ngày 29 tháng 7 (thứ Năm) đến ngày 29 tháng 8 (thứ Hai)

• Khu vực áp dụng biện pháp khẩn cấp, khu vực áp dụng biện pháp phòng chống lây lan dịch bệnh

Hạn chế di chuyển đến khu vực mà dịch bệnh đang lây lan khi không cần thiết và không khẩn cấp

Trường hợp bất đắc dĩ phải đi đến các tỉnh thành đang áp dụng biện pháp khẩn cấp, hãy làm xét nghiệm PCR,...được thực hiện tại nơi khởi hành và tại sân bay nơi đến,...

Chúng tôi nghĩ sẽ có những người có kế hoạch đi du lịch và đi nghỉ ngơi vào kỳ nghỉ hè. Vì xem xét đến việc sẽ phát sinh chi phí hủy đặt chỗ do thay đổi đột ngột nên sắp tới chúng tôi sẽ không yêu cầu thay đổi không hợp lý. Tuy nhiên, rất mong mọi người hãy thực hiện các đối sách phòng chống lây nhiễm thật cẩn thận và tiến hành các hoạt động một cách cẩn trọng.

Từ ngày 1 tháng 8 (Chủ nhật), chúng tôi sẽ yêu cầu rút ngắn thời gian mở cửa đối với các cửa hàng ăn uống. Mọi người hãy triệt để thực hiện việc hạn chế ra ngoài khi không cần thiết và không khẩn cấp từ thời điểm này.



Không ra vào cửa hàng sau 21 giờ



KHÔNG tụ tập ăn uống trên đường phố hay ở công viên



Về việc tránh nguy cơ lây nhiễm khi đi đến cửa hàng ăn uống (1/2)

	Nội dung cần tuân thủ đối với cửa hàng ăn uống,	Nội dung cần tuân thủ đối với khách hàng
Nhà hàng, quán rượu Izakaya	<ul style="list-style-type: none"> ○ Đảm bảo khoảng cách giữa các khách hàng • Tránh bố trí chỗ ngồi đối mặt trực diện nhau, đảm bảo khoảng cách các chỗ ngồi từ 1m trở lên. Ngoài ra, lắp đặt tấm chắn Acrylic ở trên bàn để ngăn cách. • Khoảng cách giữa các bàn là từ 1m trở lên, hoặc dùng tấm chắn Acrylic để ngăn cách. • Đảm bảo khoảng cách các chỗ ngồi tại quầy là từ 1m trở lên. Ngoài ra, lắp đặt tấm chắn Acrylic ở trên bàn của quầy để ngăn cách. ○ Triệt để thực hiện thông khí • Đảm bảo thông khí đầy đủ bằng cách cứ 30 phút 1 lần, mở hết cửa sổ cả 2 hướng trong khoảng 5 phút. ○ Kêu gọi khách hàng thực hiện • Nhắc nhở khách hàng đeo khẩu trang khi không ăn uống. • Nhắc nhở khách hàng đo thân nhiệt, khử khuẩn tay và ngón tay khi đi vào. • Nhắc nhở khách hàng không chúc rượu lẫn nhau, không uống truyền tay nhau một cốc và tránh nói to. • Nhắc nhở khách hàng không ngồi lâu (từ 2 tiếng trở lên) • Nếu một nhóm khách ngồi nhiều bàn khác nhau thì yêu cầu khách hạn chế đi lại giữa các bàn. 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Khi đặt chỗ • Đặt chỗ tại ác cửa hàng có dán Nhân dân tuyên truyền phòng chống dịch bệnh, hoặc có Dấu chứng nhận phòng chống dịch bệnh, và cửa hàng đó có thể đảm bảo khoảng cách giữa các khách hàng, triệt để thực hiện thông khí,... ○ Khi đến cửa hàng • Hợp tác và tuân thủ thực hiện đối sách phòng chống dịch bệnh của cửa hàng ăn uống mà mình đến. • Đeo khẩu trang khi không ăn uống. • Đo thân nhiệt, khử khuẩn tay và ngón tay khi đi vào. • Hạn chế các hoạt động có nguy cơ lây nhiễm cao như chúc rượu lẫn nhau, uống truyền tay nhau một cốc, nói to,... • Hạn chế ăn uống tại cửa hàng lâu (quá 2 tiếng) • Nếu một nhóm ngồi nhiều bàn khác nhau thì hạn chế đi lại giữa các bàn.

Về việc tránh nguy cơ lây nhiễm khi đi đến cửa hàng ăn uống (2/2)

	Nội dung cần tuân thủ đối với cửa hàng ăn uống,	Nội dung cần tuân thủ đối với khách hàng
Nơi tổ chức tiệc	<ul style="list-style-type: none"> ○ Đảm bảo khoảng cách giữa các khách hàng • Trường hợp có phục vụ bữa ăn thì số khách ít hơn 50% sức chứa. • Bữa ăn được phục vụ theo kiểu khách ngồi ăn (không phục vụ kiểu tiệc đứng) • Tránh bố trí chỗ ngồi đối mặt trực diện nhau, đảm bảo khoảng cách các chỗ ngồi từ 1m trở lên. Ngoài ra, lắp đặt tấm chắn Acrylic ở trên bàn để ngăn cách. • Khoảng cách giữa các bàn là từ 1m trở lên, hoặc dùng tấm chắn Acrylic để ngăn cách. • Đảm bảo khoảng cách giữa người phát biểu (ở sân khấu) và người tham gia là từ 2m trở lên. Ngoài ra, lắp đặt tấm chắn Acrylic để ngăn cách. ○ Triệt để thực hiện thông khí • Thực hiện thông khí ở trong phòng bằng cách dùng máy thông khí, hoặc mở cửa,... ○ Kêu gọi khách hàng thực hiện • Nhắc nhở người tổ chức đăng ký trước để có thể nắm bắt được về người tham gia. • Dùng loa thông báo...để nhắc nhở khách hàng đeo khẩu trang khi không ăn uống. • Nhắc nhở khách hàng đo thân nhiệt, khử khuẩn tay và ngón tay khi đi vào. • Nhắc nhở khách hàng không chúc rượu lẫn nhau, không uống truyền tay nhau một cốc và tránh nói to. • Nhắc nhở khách hàng không ngồi lâu (từ 2 tiếng trở lên) • Nhắc nhở hạn chế đi lại giữa các bàn 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Khi đặt chỗ • Người tổ chức cần cứ theo số lượng người tham gia dự kiến để lựa chọn hội trường đủ rộng có thể đảm bảo khoảng cách giữa người với người (khi ngồi cách nhau từ 1m trở lên) • Nếu có phục vụ bữa ăn thì tổ chức với số khách ít hơn 50% sức chứa. • Hạn chế kiểu tiệc đứng. ○ Khi đến nơi tổ chức • Hợp tác và tuân thủ thực hiện đối sách phòng chống dịch bệnh của nơi tổ chức tiệc mà mình đến. • Đeo khẩu trang khi không ăn uống. • Đo thân nhiệt, khử khuẩn tay và ngón tay khi đi vào. • Hạn chế các hoạt động có nguy cơ lây nhiễm cao như chúc rượu lẫn nhau, không uống truyền tay nhau một cốc, nói to,... • Hạn chế ăn uống lâu (quá 2 tiếng) • Hạn đi lại giữa các bàn.

Dù số người là bao nhiêu, nhưng nếu không thực hiện đầy đủ các đối sách phòng chống dịch bệnh thì nguy cơ lây nhiễm sẽ tăng cao. Hãy tuân thủ quy định về việc “Tránh nguy cơ lây nhiễm khi đi đến cửa hàng ăn uống” mà tỉnh đã đưa ra, trường hợp đối sách phòng chống dịch bệnh không đầy đủ thì hãy hạn chế tụ tập ăn uống.

Khi đến cửa hàng ăn uống

⚠️ Ăn uống **trong vòng 2 tiếng**

⚠️ Đeo khẩu trang khi nói chuyện.
KHÔNG nói to.



Ngay cả đối với tiệc BBQ ngoài trời hay tụ tập ăn uống tại nhà riêng thì cũng thực hiện tương tự như vậy

[Yêu cầu đối với các cửa hàng ăn uống]

Rút ngắn thời gian mở cửa đối với cửa hàng ăn uống

Từ ngày 1 tháng 8 (Chủ nhật) ~ ngày 29 tháng 8 (Chủ nhật)

Từ 5 giờ đến 20 giờ

Bán rượu

20 giờ 30 phút là dừng gọi đồ

Phục vụ rượu từ 11 giờ, và đến 20:30 là dừng gọi đồ.

**Cửa hàng kinh doanh chủ yếu là
ăn uống có dịch vụ hát karaoke**

(snack bar, quán cà phê karaoke,...)

※ Karaoke box không thuộc đối tượng áp dụng

Hạn chế sử dụng thiết bị karaoke

Tuân thủ quy định về việc “Tránh nguy cơ lây nhiễm khi đến cửa hàng ăn uống” để thực hiện đối sách phòng chống dịch bệnh như chỗ ngồi cách nhau 1m, hay lắp đặt tấm acrylic,...

Tiền hỗ trợ hợp tác cho cửa hàng ăn uống

**25,000 yên/ngày ~ 75,000
Yên/ngày tùy theo doanh thu**

※ Đối với doanh nghiệp lớn thì tối đa 200.000 Yên/ngày tùy theo mức doanh thu bị giảm.

Tạm ứng tiền hỗ trợ hợp tác

**Chi trả tạm ứng trước một phần (500,000 Yên) cho
những cửa hàng ăn uống đã từng được nhận trợ cấp**

Số tiền trợ cấp tạm ứng là 500.000 Yên (25.000 Yên x 20 ngày), số tiền chênh lệch sẽ được chi trả bổ sung khi nộp đơn xin trợ cấp này. Chúng tôi dự kiến sẽ bắt đầu nhận đơn xin tạm ứng trợ cấp từ ngày 1 tháng 8. Chúng tôi sẽ có thông báo chi tiết riêng. Các đơn vị kinh doanh gặp khó khăn trong việc huy động vốn hãy tận dụng cơ cấu tạm ứng này và hãy hợp tác thực hiện các yêu cầu.

[Đề nghị đối với cơ sở thu hút và tập trung nhiều khách]

Đề nghị đối với cơ sở tập thu hút và trung nhiều khách

Đề nghị rút ngắn thời gian mở cửa

Từ ngày 1 tháng 8 (Chủ nhật) ~ ngày 29 tháng 8 (Chủ nhật)

Đến **21 giờ**

Đề nghị mở cửa từ 5 giờ đến 21 giờ, và thời gian phục vụ rượu là từ 11 giờ đến 20 giờ 30 phút. Triệt để thực hiện việc sắp xếp và hướng dẫn cho khách để không xảy ra tình trạng tập trung đông đúc ở trong và ngoài cơ sở.

[Yêu cầu đối với đơn vị kinh doanh]

Đi đến nơi làm việc

Giảm 70%
số người đi
làm

● Tiến hành **làm việc ở nhà** (làm việc từ xa)

Ngay cả khi đi làm thì cũng thực hiện
đi làm lệch giờ nhau, đi làm bằng xe đạp

● Ngay cả ở **phòng nghỉ, phòng thay đồ, phòng hút thuốc** thì cũng triệt để thực hiện đối sách phòng chống dịch bệnh

[Hoạt động (sự kiện)]**Hoạt động (sự kiện)**

Số người tối đa là
10,000 người

Tiếp tục đến ngày 29 tháng 8

[Kết thúc]

Tỷ lệ tiêm vắc xin mũi thứ 2 cho người cao tuổi từ 65 tuổi trở lên đã đạt 70%, số ca dương tính là người cao tuổi và số người nhập viện trong tháng 7 giảm mạnh so với tháng 6, điều này cho thấy vắc xin đã có hiệu quả nhất định. Trong thời gian sắp tới, thành phố, phường, xã sẽ hỗ trợ để có thể tiến hành tiêm vắc xin thuận lợi.

Xét nghiệm PCR tại sân bay

1 ngày xét nghiệm cho
tối đa 1000 người

Sân bay Fukuoka Ngày 28 tháng 7 ~

Sân bay Kitakyushu Ngày 30 tháng 7 ~

Ga Kokura Ngày 2 tháng 8 ~

Ga Hakata Ngày 4 tháng 8 ~

Đối với những người bắt buộc đã phải đi lại đến các khu vực đang thuộc đối tượng phải thực hiện biện pháp khẩn cấp hay biện pháp trọng điểm về phòng chống lây lan dịch bệnh, chúng tôi sẽ thực hiện xét nghiệm PCR miễn phí tại sân bay và nhà ga chính với quy mô là 1 ngày xét nghiệm cho tối đa khoảng 1.000 người.

Người dân cũng như các đơn vị kinh doanh sẽ có nhiều bất tiện và khó khăn. Chúng tôi rất mong nhận được sự cảm thông và hợp tác của mọi người. Tất cả mọi người hãy cùng nhau hợp sức để kiểm soát dịch bệnh.